

Tinh thần thể thao rực cháy của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường

THCS Giang Biên và THCS Chu Văn An

Thể dục thể thao đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, giống như Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi người dân mạnh khỏe, tức là làm cho đất nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”. Học tập và làm theo lời dạy đó, sáng chủ nhật ngày 12 – 5 – 2024 đội trường THCS Giang Biên và THCS Chu Văn An đã chính thức ra sân Thi đấu giải bóng chuyền hơi nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024 với các đội trường khác trong Cụm. Giải đấu nhằm tăng cường thể chất, cải thiện sức khỏe và là cơ hội giao lưu, thúc đẩy tinh thần nhiệt huyết của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường.



Đội hình thi đấu của hai đội chơi



Đối thủ của trường THCS Giang Biên và THCS Chu Văn An là THCS Việt Hưng - Gia Thụy và THCS Lí Thường Kiệt - Ngọc Thụy. Nếu như ai đó đã từng quen với hình ảnh của những người thầy, người cô ân cần, dịu dàng trên bục giảng với từng bài dạy thì có lẽ khó có thể hình dung được vẻ đẹp của sự khoẻ khoắn, tinh thần thể thao kiên cường, ý chí bền bỉ của họ khi trở thành những vận động viên trên sàn đấu. Theo chân đoàn các vận động viên đến với sân chơi Thi đấu giải bóng chuyền hơi nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024 chúng tôi mới có thể cảm nhận được điều đó. Với tinh thần và lối đánh đẹp, sự chăm sóc chu đáo từ đồng chí cô động viên, các vận động viên đã ghi điểm cao trong mắt mọi người.



Các vận động viên hết mình thi đấu trên sân

Trên sân thi đấu, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường đã thể hiện được hết những đam mê, hiểu biết của bản thân về bóng chuyền hơi và không hề đặt nặng vấn đề thắng thua. Tất cả đã không ngại ngần cháy hết mình trong sự nhiệt huyết và vui vẻ. Trong suốt trận đấu, điều ta thấy được là niềm vui, những cái bắt tay, những cái ôm đầy đoàn kết bởi lẽ thể thao đã đưa họ gần lại, hòa chung nhịp đập và cùng thấu hiểu nhau hơn. Tất cả cứ thế hòa vào sự sôi nổi với những người cô vũ.

Giải đấu đã diễn ra thành công tốt đẹp, giúp các cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường rèn luyện sức khỏe, thể hiện tinh thần thể thao rực cháy. Mong rằng, tinh thần ấy cũng sẽ được duy trì trong nhiều hoạt động, cuộc thi bổ ích, ý nghĩa của quận Long Biên trong thời gian sắp tới.

Người viết tin bài: Nguyễn Thị Hoài Thu